

# Ang Nayon ng Edwardsburgh Cardinal

[www.twpec.ca](http://www.twpec.ca)

Ang Nayon ng Edwardsburgh Cardinal ay matatagpuan sa marilag na St. Lawrence River Seaway. Ang mga komunidad ng Cardinal at Spencerville, pati na rin ang maraming mga rural na nayon, ay bumubuo ng lakas ng palakaibigang nayon. Makasaysayang mga lugar, mga paaralan, mga pasilidad na panlibangan, mga parke, at mga negosyo at mga organisasyong pangkomunidad ay lahat nagbibigay ng mapagtanggap na mga oportunidad para sa mga tao upang makaranas ng isang napakahusay na kalidad ng buhay. Kabilang sa mga atraksyon ang Spencerville Mill at ang Battle of the Windmill National Historic Site.



Estratehikong nakalugar sa pinagsangahan ng Highway 401 at Highway 416, ang Edwardsburgh Cardinal ay may Johnstown Industrial Park na may 400 na mga acre ng pangunahing hindi naserbisyuhang lupa na makukuha para sa pagpapaunlad ng industriya. Ang Prescott-Ogdensburg International Bridge ay sumasaklaw sa Ilog ng St. Lawrence sa Johnstown at nagbibigay ng madaling pagpunta sa Estados Unidos. Ang malalim na puwerto ng dagat, ang Puwerto ng Johnstown, at mga asensor ng butil ay nag-uugnay dito nang pangkumersyal sa Malalaking mga Lawa ng Hilagang Amerika (North American Great Lakes) at sa mundo. Ang Puwerto (Port) ay nakahanda nang sumailalim sa isang \$35-milyong proyekto ng pagpapalawak sa loob ng susunod na mga apat na taon. Ang Canadian National Railway (CNR) na linya ay tumatakbo sa nayon. Ang Ontario East Wood Centre at Eco-industrial Park ay ginagawa sa isang lugar na tumatakbong pahilaga mula sa County Road 2 sa halos 50 mga acre ng lupang malapit sa puwerto.

Buong Populasyon: 7,093 (Statistics Canada Census 2016)  
 Katamtamang Temperatura ng Enero: -8 °C (27 °F)  
 Katamtamang Temperatura ng Hulyo: 26 °C (70 °F)  
 Karaniwang Ulan Taon-taon: 784 mm rain, 198 cm snow  
 Per Capita na Kita: \$70,940  
 Karaniwang Kita ng Sambahayan: \$93,343  
 Karaniwang Antas ng Pagkawala ng Trabaho: 5-6 %  
 Mga Taong Nasa Hustong Gulang na May Mataas na Paaralang Edukasyon: 1,170; Mga Taong Nasa Hustong Gulang na May Kolehiyo o Unibersidad na Diploma: 2,225  
 Karaniwang Buwanang Halaga ng Upa ng 2 Kuwartong Apartment: \$895  
 Silid-tulugan ng average 3 hwalay bunggal: \$279,921



## Karagdagang Impormasyon:

Deb McKinstry, Pinunong Opisyal Pang-administratibo  
 Ang Nayon ng Edwardsburgh Cardinal

P.O. Box 129, 18 Centre St. Spencerville, ON., K0E 1X0 Canada  
 613-658-3055 / [dmckinstry@twpec.ca](mailto:dmckinstry@twpec.ca)